

Số: 21/CD-UBND

*Nga Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2020*

**CÔNG ĐIỆN KHẨN**  
**Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn**  
**huyện**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HUYỆN NGA SƠN**

**ĐIỂN:**

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện Nga Sơn;
- Thủ trưởng cơ quan ngành; trường học;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện thông báo kết luận số 130/TB-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.

Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 huyện Nga Sơn yêu cầu Thủ trưởng cơ quan ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới; đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1- Triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Khởi động lại khu vực cách ly tập trung của huyện; Giao cho UBND các xã: Nga Điền, Nga Vịnh, Nga Phương, Nga Thạch chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng để thành lập chốt kiểm soát dịch khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện

2- Kể từ ngày 07/8/2020, yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đến các địa điểm công cộng, tập trung đông người. Giao UBND các xã, thị trấn, Công an huyện, Ban chỉ đạo; tổ giám sát phòng, chống dịch covid-19 huyện, xã, thị trấn, thôn, tiểu khu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

3- Tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, thôn, tiểu khu duy trì hoạt động giám sát thường xuyên, liên tục; tổ chức rà soát, nắm chắc từng đối tượng có nguy cơ cao; yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Tổ giám sát thôn, tiểu khu hàng ngày tổ chức đi kiểm tra nắm bắt đến từng hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện cách ly tại gia đình.



UBND các xã, thị trấn triển khai dán các thông báo tại các gia đình có người đang phải thực hiện cách ly.

4- Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage,... trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 07/8/2020.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác, phải thực hiện và hướng dẫn, nhắc nhở khách hàng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Đối với các cơ sở lưu trú, ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên, phải phối hợp với đội ngũ y tế hướng dẫn khách lưu trú thực hiện khai báo y tế và đo thân nhiệt.

5- Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức sự kiện, đơn vị chủ trì phải hướng dẫn, khuyến cáo người tham dự chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Khuyến khích các gia đình hạn chế tổ chức các sự kiện trong thời gian này; trường hợp tổ chức sự kiện, cần hạn chế mời khách ở ngoài tỉnh, ngoài huyện. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không tổ chức các sự kiện khi chưa thực sự cần thiết; đối với các sự kiện có quy mô khách mời từ 100 người trở lên (tập trung cùng một thời điểm), trước khi tổ chức phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

6- Giao phòng giáo dục chủ trì, phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo kế hoạch, đảm bảo an toàn, đúng quy chế; trong suốt kỳ thi yêu cầu tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, giám thị và học sinh phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Các Hội đồng thi phải chủ động chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

7- Giao lực lượng công an, thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc đeo khẩu trang, thực hiện cách ly tại gia đình.

8- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý nghiêm Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, cấp thôn, tiểu khu và các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

9- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền từ huyện đến xã; yêu cầu hệ thống truyền thanh cấp xã hoạt động thường xuyên, liên tục hàng ngày; tập trung thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước, ca dương tích với virus SARS-CoV -2 của tỉnh Thanh Hóa, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế, đồng thời công bố công khai danh sách cụ thể, thời gian



các đối tượng đang thực hiện cách ly tại gia đình, tại khu cách ly tập trung và trong bệnh viện đa khoa huyện để nhân nhân biết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

**10-** Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Trung tâm y tế huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày theo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Y tế và UBND huyện. Cụ thể: cấp thôn báo cáo về cấp xã trước 8 giờ, cấp xã báo cáo về cấp huyện trước 9 giờ, cấp huyện báo cáo về cấp tỉnh trước 10 giờ hàng ngày theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND huyện kêu gọi mọi người, mọi nhà chung tay tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế nhằm bảo vệ cuộc sống của mình và cộng đồng.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BCĐ tỉnh (B/c);
- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Trung tâm văn hóa (tuyên truyền);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Quyết**